



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่ ศร๓/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

.....

เพื่อให้การบริหารงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ ๑๙๐๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังต่อไปนี้

๑. อาจารย์ แพทย์หญิงวิชุดา เกียรติมงคล ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน การแพทย์และเทคนิคบริการ ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการเกี่ยวกับการให้บริการทาง การแพทย์ทั้งหมดทุกสาขา การกำหนดอัตรากำลังและการวางแผนกลยุทธ์ทางการแพทย์ การพัฒนาระบบ และการให้บริการเภสัชกรรม การพัฒนาระบบและให้บริการทางรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์ฟื้นฟู การให้บริการ ทางด้านพยาธิวิทยาและห้องปฏิบัติการทางคลินิก กำกับดูแล ฝ่ายการแพทย์ ฝ่ายเทคนิคบริการ ฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการเกี่ยวกับงานการศึกษา ทางทางการแพทย์ งานการศึกษาต่อเนื่องและบริการการศึกษา งานวิจัยคลินิกและนวัตกรรมทางการแพทย์ งานสนับสนุนการศึกษาและวิจัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแล ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายวิชาการและการศึกษา ต่อเนื่อง ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและวิจัย

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนพร อึ้งอาภรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทน รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการเกี่ยวกับ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานนโยบายและแผนงาน งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานพัฒนา สารสนเทศเพื่อสนับสนุนบริการทางการแพทย์ งานเวชระเบียนและเวชสถิติ งานหลักประกันสุขภาพ งานพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลให้บรรลุเป้าหมายของโรงพยาบาล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำกับ ดูแล ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ ฝ่ายสารสนเทศ และฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย

๔. อาจารย์ ดร. จินตนา ตาปิน ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานการพยาบาล ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการเกี่ยวกับงานการพยาบาลด้านการบริหารแผนงานทรัพยากรมนุษย์ ด้านคุณภาพบริการ ด้านวิชาการ กำหนดทิศทางนโยบาย และกลยุทธ์ในการบริหารการพยาบาล จัดระบบการบริการพยาบาลทุกสาขา การพัฒนาและประกันคุณภาพทางการพยาบาล นิเทศ กำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนด้านการพยาบาล กำกับดูแล ฝ่ายพยาบาลด้านการบริหาร แผนงาน ฝ่ายพยาบาลด้านบริการ ฝ่ายพยาบาลด้านวิชาการ ฝ่ายพยาบาลด้านพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย และหน่วยงานทั้งหมดของกลุ่มการพยาบาล

๕. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พสุธา ธีญญะกิจไพศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทน รองผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการเกี่ยวกับการให้บริการ คลินิกบริการของศูนย์สุขภาพช่องปาก งานจัดการเรียนการสอนและวิจัยชั้นคลินิกของศูนย์สุขภาพช่องปาก กำกับดูแล ฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารทั่วไป และฝ่ายบริการของศูนย์สุขภาพช่องปาก

๖. อาจารย์ นายแพทย์ ดร. นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทน รองผู้อำนวยการกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการเกี่ยวกับงานด้าน เวชกรรมสังคม งานเครือข่ายบริการสุขภาพ งานสร้างเสริมสุขภาพและงานวัคซีน งานสุขภาพิบาลและควบคุม โรคทางระบาดวิทยา งานชีวอนามัยและตรวจสุขภาพ กำกับดูแล งานของกลุ่มงานเวชกรรมสังคม

๗. อาจารย์ นายแพทย์สุวิทยา เขียรประธาน ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วย ผู้อำนวยการด้านพัสดุ ทำหน้าที่กำกับดูแลและให้คำปรึกษาด้านบริหารพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง

๘. นายแพทย์อรรถเดช ศรีพิลา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านหลักประกันสุขภาพ ทำหน้าที่กำกับดูแลและให้คำปรึกษาด้านหลักประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ กำกับดูแล แผนกเวชระเบียนและเวชสถิติ แผนกหลักประกันสุขภาพ

๙. อาจารย์ นายแพทย์การุญพงศ์ ภัทรามรุต ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้าน การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพและ ความปลอดภัย งานพัฒนาคุณภาพทุกประเภท ด้านทีมสหสาขาวิชาชีพทุกทีม งานบริหารความเสี่ยงและ งานใกล้เคียงข้อร้องเรียน

๑๐. อาจารย์ นายแพทย์วุฒิพงษ์ ศรีรัตนธนาธิกร ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วย ผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ ทำหน้าที่กำกับดูแล งานกิจการพิเศษของโรงพยาบาล การออกหน่วยบริการ เพื่อสร้างสัมพันธ์กับประชาชน งานด้านพันธกิจสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย งานโครงการ Wellness Center สนับสนุนการจัดหารายได้การรับบริจาค กำกับดูแล แผนกประชาสัมพันธ์ การตลาด และเวชนิทัศน์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี